



## **Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.**

Ông Abu Huroiroh kể: Khi chúng tôi đang ngồi xung quanh Thiên Sứ của Allah, lúc đó có mặt ông Abu Bakr và 'Umar và vài người khác. Người đứng dậy rời khỏi chúng tôi, thấy hơi lâu mà Thiên Sứ chưa trở lại thì chúng tôi lo lắng sợ Thiên Sứ gặp phải điều xấu nên chúng tôi liền đứng dậy. Tôi là người đầu tiên đứng dậy đi tìm Thiên Sứ của Allah, tôi đến gần bức tường của một người dân Al-Ansaar thuộc tộc Al-Najjaar. Tôi đi quanh tìm xem có cửa đi vào không thì không thấy. Lúc đó, tôi thấy đường nước nhỏ dẫn nước từng ngoài vào trong, thế là tôi quyết định đào cho to hơn để đi vào. Vào được trong thì tôi nghe được Thiên Sứ của Allah hỏi: {Abu Huroiroh hả?} Tôi đáp: Dạ, thưa Thiên Sứ của Allah. Người hỏi: {Anh cần gì?} Tôi đáp: Sau khi Người rời khỏi chúng tôi một lúc thì chùng tôi cảm thấy lo lắng sợ ai đó gây hại đến Thiên Sứ, tôi là người đầu tiên đứng dậy đi đến bức tường, tôi đã đào lỗ để vào đây như một con cáo vậy và những người khác thì vào phía sau tôi. Thiên Sứ nói: {Này Abu Huroiroh} thế là Người đưa tôi đôi dép của Người và bảo: {Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Trước đây, có lần Thiên Sứ của Allah đang ngồi cùng với một số Sahabah gồm Abu Bakr, 'Umar thì Thiên Sứ đứng dậy bỏ đi nơi khác, sau khi chờ đợi hơi lâu thì mọi người cảm thấy bất an sợ Thiên Sứ bị ai gây hại - họ sợ bị nhóm Munaafiq và nhóm kẻ thù Islam hãm hại Người - Mọi người lật đật đứng dậy, người đầu tiên trong số họ là Abu Huroiroh, ông đã vội vã đến gần bức tường của tộc Al-Najjaar, ông đi vòng quanh xem có lối vào hay không nhưng không thấy. Ông thấy mỗi đường nước nhỏ dẫn nước vào trong bức tường, ông đã cố len lỏi theo đường nước đó vào trong thì thấy Thiên Sứ của Allah. Người lên tiếng gọi: {Abu Huroiroh?} Ông đáp: Dạ, thưa Thiên Sứ. Xong Người đưa cho ông đôi dép của mình để chứng minh ông là người nói thấy đã gặp được Người, Người bảo ông: {Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.} Bởi một khi ai đó tuyên thệ câu Shahadah thật lòng bằng con tim thì họ sẽ tuân thủ theo mọi giáo lý bắt buộc mà Allah ra lệnh và tự biết tránh xa mọi điều Ngài đã cấm, bởi đó là ý nghĩa: Không có Thượng Đế đích thực ngoại trừ Allah, đây là ý nghĩa vĩ đại của lời tuyên thệ nên y cầu phải tôn thờ Allah duy nhất, không tổ hợp với Ngài bất cứ ai hay vật gì; còn những ai chỉ thốt bằng lời nhưng con tim

y không tin tưởng thì lời tuyên thệ đó không giúp ích gì được cho y.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/10094>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

